

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นำโดย นายจำรัส ตักโพธิ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดมอบนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ภายใต้โครงการคุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากผู้ปฏิบัติหน้าที่" โดย นายจำรัส ตักโพธิ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เป็นผู้ชี้แจงและมอบนโยบาย จากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา รับทราบแนวทาง Do & Don't ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงประสงค์ ๔ ประการขององค์กรคุณธรรม ได้แก่

๑. พอเพียง คือ การเดินทางสายกลางในการดำเนินชีวิต
๒. ซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในการรักษาความถูกต้อง
๓. สุจริต ซื่อตรงในการทำงาน
๔. จิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน

รูปภาพประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่





การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นำโดย นายจรัส ตักโพธิ์ นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ปี ๒๕๖๗ การแสดงออกความรักภักดีต่อสถาบัน การแสดงออกการต่อต้านการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy เพื่อเป็นการแสดงออกการต่อต้านการทุจริตเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานอย่างโปร่งใส อันเป็นการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมต่อการไม่เฉย ไม่ทน ไม่ยอมการคอร์ปชั่น ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ที่ไม่ถูกกฎหมายทั้งหมด



นโยบาย No Gift Policy

